

Số: 166/BC-HĐND-BKTXH

Quảng Điền, ngày 29 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền. Ban xin báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

1. Về sự cần thiết và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền đã được HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 và đã điều chỉnh 02 lần tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022. Công trình cũng đã được HĐND huyện bố trí vốn đầu tư công từ năm 2021. Tuy nhiên sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay, công trình này vẫn chưa triển khai thi công được gây lo lắng cho bà con cử tri.

Nguyên nhân: qua những trận lũ năm 2020 và năm 2021, hiện nay lòng sông ở vị trí xây dựng đã bị xói lở thêm từ 0,5-1,0m so với hồ sơ khảo sát trước đây đã được phê duyệt; trong quá trình triển khai thiết kế lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, nhận thấy với qui mô đầu tư và phương án thiết kế cầu hộp đã được phê duyệt là khó khả thi về mặt thi công do mực nước tại vị trí cầu quá cao, mất an toàn trong quá trình thi công và không đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công trình sau khi đưa vào sử dụng. Do vậy, việc điều chỉnh qui mô đầu tư và phương án thiết kế của công trình là rất cần thiết.

Khoản 1, Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 qui định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Vì vậy, việc UBND huyện trình HĐND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền tại kỳ họp lần này là đúng thẩm quyền theo qui định.

2. Về nội dung đề nghị điều chỉnh

Các nội dung và lý do điều chỉnh đã được đề cập, phân tích rõ tại Tờ trình của UBND huyện. Qua thẩm tra, Ban thống nhất với nội dung điều chỉnh và đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các bước theo qui trình để sớm triển khai thi công dự án, giải ngân vốn đầu tư công theo qui định, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và thực hiện cam kết của UBND huyện trong trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện liên quan đến việc chậm triển khai thi công công trình Cầu Phú Lương B tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa XI.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc khảo sát, thiết xây dựng; lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế có tư cách pháp nhân, đủ năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm phù hợp theo quy định, khắc phục tình trạng chậm triển khai dự án do khảo sát, thiết kế chưa phù hợp với thực tế, gây lãng phí trong công tác đầu tư, làm giảm chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình, dự án trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature)
Nguyễn Ánh Cầu